

Nhật Ký Du Học Sinh Đài Loan – 8/10/2018 Chuyến Bay Chắp Cánh Ước Mơ.

Trường: Đại Học Kỹ Thuật Triều Dương

Khoa: Tiếp Thị Và Quản Lý Vật Liệu

Bài chia sẻ từ bạn: Nguyễn Thị Uyên

Du học là cái tên không còn xa lạ với mọi người. Đặc biệt là với các bạn trẻ. Sau khi tốt nghiệp mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng. Có những bạn sẽ chọn cho mình một công việc, có những bạn sẽ phân vân không biết nên chọn trường đại học nào ngành gì để khi ra trường có thể tìm được một công việc như ý. Tại thời điểm đó tôi cũng như vậy phân vân rất nhiều không biết nên học trường nào, ngành gì, học trong nước hay ra nước ngoài. Và tôi đã đọc được một bài chia sẻ về cuộc sống du học sinh của một bạn du học sinh Đài Loan. Nhờ sự giúp đỡ chia sẻ của bạn đó và mình quyết định sẽ đi du học. Nếu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh vv đang là cái tên được mọi người tìm kiếm, hướng đến cho mình thì bạn có thể tìm tới du học Đài Loan. Nếu bạn là người thích trải nghiệm, thích tự lập. Tôi tin rằng nơi đây sẽ không làm bạn thất vọng.

Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc tại sao tôi lại chọn du học Đài Loan. Bởi thời điểm đó du học Đài Loan không được nhiều người biết tới như bây giờ, để tìm hiểu về các thông tin như trường học, ngành học, học phí hay những thông tin khác cũng không dễ và tiện như hiện nay. Trở lại một hai năm gần đây du học Đài Loan nhận được sự chú ý của rất nhiều bậc phụ huynh hay những bạn học sinh. Vì có rất nhiều cha mẹ và các bạn nhỏ hỏi mình nên mình muốn viết bài này muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống du học của mình.

Có rất nhiều bạn hỏi mình, mình đang làm gì ? Học gì vậy ? Học ở đâu? Và mình trả lời họ rằng mình đang học tại Đài Loan. Họ nói Đài Loan cũng có thể đến du học sao? Tại sao không chọn Nhật Bản hay Hàn Quốc? Lúc đó mình cảm thấy rất buồn, vì họ chỉ nghĩ hòn đảo nhỏ này là tới để lao động, kiếm tiền. Vì vậy mình quyết định cho họ thấy đất nước nhỏ bé ấy cũng không thua kém gì Nhật Bản hay Hàn Quốc... hơn nữa nó còn tốt hơn rất nhiều. Tại sao lại không chọn một đất nước mà khi bạn đến bạn sẽ nhận được rất nhiều hỗ trợ, mặt khác mình cảm thấy đất nước này đáng để mình đến trải nghiệm.

Đài Loan được ví như một vương quốc thu nhỏ. Là đất nước tuy có diện tích nhỏ nhưng lại là một nước có nền kinh tế phát triển. Để được như ngày hôm nay chính phủ đã chú trọng đầu tư về giáo dục rất nhiều để tạo ra người tài giỏi phục vụ cho đất nước. Vì thế giáo dục của họ đứng thứ 17 thế giới và đứng thứ 4 Châu Á. Đài Loan là một quốc gia đa dạng với các nhóm dân tộc, văn hoá, ngôn ngữ, ẩm thực. Môi trường sống ở Đài Loan an toàn dân chủ. Hơn nữa con người nơi đây thân thiện, mến khách. Tôi còn nhớ có một lần tôi đi lạc khi đó tiếng Trung của tôi không được tốt, thật may mắn biết bao khi

tôi gặp được một người đàn ông trung niên. Ông ấy đã đưa tôi đến trạm chờ xe bus gần đó và sẵn sàng cùng tôi đứng chờ xe cho tới khi tôi an toàn trên xe bus ông mới rời đi và không quên tạm biệt tôi. Hành động nhỏ như vậy nhưng cũng đủ khiến một cô gái lần đầu xa vòng tay bố mẹ như tôi cảm thấy ấm áp và nơi đây thật tuyệt. Phương tiện giao thông cũng rất thuận tiện tôi sang đây đã được ba năm nhưng ngày ngày tôi vẫn di chuyển bằng xe bus và tàu. Học tập và sinh sống tại đây tôi cảm thấy sự dễ dàng và thoải mái. Hơn nữa, Đài Loan là quốc gia có nhiều trường đại học, nhiều ngành cho bạn có thể lựa chọn.

Mình chọn trường đại học Kỹ Thuật Triều Dương, chuyên ngành Tiếp Thị Và Quản Lý Vật Lưu (Marketing and Logistic Management). Tại sao mình lại chọn trường Triều Dương?

Lý do thứ nhất là trường mình có chuyên ngành mình muốn theo học mà nhiều trường đại học không có. Lý do thứ hai là trường mình nằm trong top 20 những trường đại học tốt của Đài Loan. Lý do thứ ba là theo tìm hiểu của mình thì trường mình rất đẹp, khang trang và có không gian rộng kiểu giống mấy trường trong phim ý. Vì là một người thích vận động nên mình khá thích trường, vì có rất nhiều sân bóng rổ, bóng chuyền vừa rộng vừa đẹp. Không khí thì khỏi bàn, vô cùng trong lành và sạch. Hơn nữa trường mình rất an toàn, vì lo cho sự an toàn của sinh viên nước ngoài, chúng mình được ưu tiên ở trong các kí túc xá của trường-vừa rẻ vừa tiện.hehe.

Giới thiệu một chút về sự thành lập của trường cho các bạn thấy tại sao mình lại tự hào mỗi khi ai đó hỏi mình học trường nào nhé. Trường mình được thành lập năm 1994 tại khu vực Đài Trung Đài Loan. Hiện tại trường có 5 học viện, 22 khoa cung cấp 22 chương trình thạc sĩ và 5 chương trình tiến sĩ . Hơn nữa trường mình còn có các lớp dạy tiếng anh, nhật vv vì thế khi tới đây bạn không chỉ có học tiếng trung mà bạn có thể bồi bổ thêm các loại ngôn ngữ khác để thuận tiện hơn cho công việc sau này.

Tại sao mình lại chọn ngành Tiếp Thị Và Quản Lý Vật Lưu mà không phải ngành khác như hoá học, du lịch, thiết kế. Trước tiên mình là một người khá năng động, thích giao tiếp nên mình rất thích chuyên ngành này. Chuyên ngành bồi bổ cho mình kiến thức và kỹ năng, giúp cho mình chau dồi sự tự tin hơn, kỹ năng giao tiếp trước đám đông và kỹ năng thuyết phục đối phương. Với thời buổi công nghệ thông tin phát triển toàn cầu hoá hiện nay, bất kì công ty nào cũng cần tuyển dụng vị trí Marketing. Hơn nữa Việt Nam hiện nay là quốc gia đang phát triển, các công ty mọc lên ngày càng nhiều. Điều đó cho thấy Việt Nam ngày càng thiếu hụt nguồn nhân lực cho vị trí Marketing. Vì vậy khi bạn chọn học ngành Marketing nhất định là sự lựa chọn đúng đắn, sau này ra trường, mình tin mình có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân và chuyên ngành .

Mình cảm thấy sự lựa chọn đi du học của mình là một sự lựa chọn đúng đắn nhất từ trước đến giờ. Nếu như bạn đi du học Hàn Quốc hay Nhật Bản bạn phải mất một khoản phí lớn mới có thể đi. Không những thế khi bạn học không được hỗ trợ học bổng thì chi phí cho việc thuê nhà, ăn uống sinh hoạt cũng rất cao và học phí thì vô cùng đắt. Mình có một người bạn, bạn ấy đang theo học tại ngôi trường đại học tại Nhật vì chi phí học tập cao nên bạn giành rất nhiều thời gian để kiếm tiền đóng học. Dẫn đến việc bạn không có thời gian học bài, không có thời gian lên lớp khiến bạn bị thôi học vì số tiết nghỉ quá nhiều.

Bản thân mình thấy, chi phí cho việc du học tại Đài Loan rẻ hơn rất nhiều so với Nhật Bản và Hàn Quốc. Đặc Đài Loan đang đẩy mạnh quan hệ ngoại giao với các nước phía Nam, vì vậy, có rất nhiều chính sách Tân Hướng Nam tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có cơ hội học tập và phát triển ở các nước tân tiến hơn. Hơn nữa, Đài Loan rất chú trọng phát triển giáo dục, nhất là thế hệ trẻ, vì thế việc học tập ở Đài Loan sẽ rất hữu ích cho các bạn mong muốn tìm hiểu và phát triển. Không chỉ có phí đi du học rẻ mà họ còn có rất nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên có học lực xuất sắc. Với cá nhân mình mình không phải lo nhiều về học phí vì mình cũng nhận được học bổng và sẽ trừ vào tiền học phí. Trường mình có rất nhiều du học sinh nước ngoài nên năm nào nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa để mọi người có thể gần nhau hơn, chia sẻ về ẩm thực mỗi quốc gia. Khoa cũng tổ chức rất nhiều hoạt động giành riêng cho sinh viên Việt Nam với mục giúp chúng mình vui đi nỗi nhớ nhà và gắn kết tình cảm đồng hương bên này. Là một sinh viên Việt Nam tại khoa Tiếp Thị Và Quản Lý Vật Lưu (Marketing), mình luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ thầy cô bộ môn, thầy cô trên khoa và các bạn. Như mọi người biết TẾT năm vừa qua dịch bệnh rất phức tạp nên sinh viên không thể về nước đoàn tụ cùng gia đình, vì vậy, nhà trường đã chuẩn quà tặng cho sinh viên với mong muốn mọi người cảm nhận được sự ấm áp bớt đi nỗi nhớ nhà .

Với mình, mình cảm nhận được tình cảm đặc biệt của thầy cô khoa mình. Họ luôn lo lắng quan tâm chúng mình giống như những đứa con của họ. Họ dìu dắt chúng mình từ những ngày đầu nhập học, biết bao bề bộn luôn có thầy cô ở bên. Họ như người cha, người mẹ hậu phương vững chắc giúp con đường học tập của mình ở bên này thuận lợi hơn. Còn nhớ những ngày đầu tiên đến lớp, lúc đó tiếng Trung của mình rất tệ thầy cô nói gì, hỏi gì cũng không hiểu nhưng họ vẫn ân cần, kiên trì giảng giải. Sau đó vì thấy học sinh không hiểu được nhiều, gặp nhiều khó khăn nên thầy cô đã mời các anh chị học thạc sĩ ở trường làm giảng viên cho chúng mình. Điều đó khiến mình cảm thấy việc học dễ dàng hơn. Qua được một thời gian khi chúng mình có thể đi làm khoa cũng tìm cho chúng mình rất nhiều công ty, nhà hàng để chúng mình có thể làm thêm, kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống. Sự quan tâm của họ thể hiện qua từng hành động. Vẫn nhớ, có một lần mình đi làm cho

một quán ăn Việt Nam. Mình làm ở đó được hai tháng nhưng bà chủ không trả tiền lương cho mình. Tới khi thầy cô biết được sự việc họ đã trực tiếp liên hệ bà chủ đó để lấy lại tiền cho mình. Điều này không phải thầy cô, trường nào cũng giúp bạn như vậy đâu ạ. Khi bạn đi làm nếu bạn bị quản lí hay đồng nghiệp gây khó dễ thầy cô sẽ sẵn sàng giúp bạn bảo vệ quyền lợi. Như vừa rồi Đài Loan dịch bệnh cũng rất căng thẳng và chúng mình đã phải ngừng thực tập và khi mình ngừng thực tập thì mình sẽ không nhận được lương. Vì vậy, thầy cô đã quan tâm chúng mình từ những bữa ăn ngày ngày, lại hỏi thăm sức khoẻ của chúng mình và đặt cơm cho chúng mình nữa. Những hành động nhỏ như vậy khiến mình cảm thấy thực sự ấm áp và cảm động. Biết được điều đó khiến cho bố mẹ mình bớt lo lắng hơn, yên tâm hơn vì luôn được thầy cô che chở quan tâm cho suốt ba năm qua. Cứ một thời gian thầy cô lại hỏi công việc dạo này thế nào, học ra sao kết thúc mỗi kì học chúng mình lại được thầy cô tổ chức các buổi du lịch, các hoạt động ngoại khóa hay các cuộc thi cho chúng mình được trải nghiệm, cũng như động viên chúng mình hoàn thành tốt các công việc được giao. Mỗi chuyến đi sẽ giúp mình hiểu thêm về văn hóa, con người Đài Loan, mình thấy Đài Loan rất đẹp. Đẹp cả về các thắng cảnh và tình người cũng “đẹp”. Sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô là động lực, niềm tin cho mình và khiến mình phải nỗ lực hơn, chăm chỉ hơn để thầy cô và ba mẹ không buồn lòng.

Năm học thứ hai, chúng mình được đi thực tập vì mình theo học hệ vừa học vừa làm nên mình được vừa đi học vừa được trải nghiệm thực tập tại các công ty, doanh nghiệp. Mình đi học ngày thứ hai và thứ ba, các ngày khác mình được đi thực tập-đi làm hehe. Việc đi làm giúp mình chủ động hơn về tài chính. Mình có thể đi làm kiếm tiền và đóng học không những thế mình vẫn có thể gửi tiền cho bố mẹ. Mặc dù số tiền mình kiếm ra không được nhiều nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vì mình không phải xin bố mẹ. Nếu như mình học ở Việt Nam chắc chắn mình sẽ phải xin bố mẹ tiền để trang trải việc học và cuộc sống. Về công việc của mình đang làm là nhà trường giúp mình tìm và có rất nhiều công ty cho mình có thể chọn. Và công việc thì dĩ nhiên sẽ liên quan đến chuyên ngành mình học.

Mình lựa chọn làm tại doanh nghiệp đồ ăn nhanh MC DONALD’S. Đây là chuỗi các cửa hàng ăn nhanh có mặt ở nhiều quốc gia Công việc của mình không quá vất vả mình cảm thấy khá thoải mái mỗi khi đi làm mà không hề bị áp lực. Để có được như ngày hôm nay cũng là nhờ sự giúp đỡ tận tình của mọi người từ giám đốc công ty, quản lí và các đồng nghiệp. Những ngày đầu tiên mình tới làm mọi người nói gì mình cũng không hiểu. Lúc đó mình cũng cảm thấy nản lắm. Nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn vì được làm cùng mọi người, được quen đồng nghiệp 100% người Đài Loan. Vì thế, tiếng Trung của mình cũng được cải thiện nhanh chóng. Mặc dù mình là du học sinh nhưng lương của mình được tính giống với người Đài,

thậm chí đến giờ lương của mình còn cao hơn họ rất nhiều. Mình còn nhận được rất nhiều phúc lợi từ công ty như ngày sinh nhật sẽ được quà, làm một năm hai năm sẽ nhận được tiền thưởng. Vì làm cùng với người bản địa không những cải thiện được vốn tiếng trung mà mình còn hiểu hơn về phong tục tập quán của họ. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến thầy cô của mình vì đã giúp mình có thể tìm được một công việc tốt, quen những người bạn mới, quen với cách làm việc nhóm, cách tổ chức các sự kiện, cách quản lí nhân viên có cái nhìn rộng hơn về chuỗi kinh doanh chuyên nghiệp.

Công việc tốt, những người bạn tốt, những đãi ngộ riêng giành cho du học sinh, có thể lấy được học bổng một cách dễ dàng vậy tại sao bạn không thử. Với mình mình cảm thấy nếu còn được đi học hãy chọn cho mình con đường học thức bởi không phải ai cũng thể cấp sách tới trường. Vì vậy khi còn có thể tại sao bạn không nỗ lực, bạn không thử sức. Mỗi người hãy đặt cho mình những mục tiêu để mình có thể cố gắng hơn. Đến giờ mình vẫn cảm thấy lựa chọn của mình hoàn toàn sáng suốt. Mình thấy mình đã trưởng thành hơn suy nghĩ chín chắn hơn học được nhiều điều hơn. So với trước đây mình sẽ dùng rất nhiều tiền cho việc mua đồ, làm đẹp nhưng giờ mình đã đi làm kiếm tiền mình cảm thấy trân trọng sức lao động của mình hơn. Có một ngày mẹ mình có nhắn cho mình một dòng tin nhắn **“mẹ cảm thấy con đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết lo nghĩ hơn”** đó giống như một lời động viên giành cho mình để mình cố gắng hơn. Mình cũng đọc được rất nhiều bài chia sẻ của các bạn du học tại Nhật Bản hay Hàn Quốc họ chia sẻ khá nhiều về sự vất vả cuộc sống khó khăn đi du học. Nhưng mình muốn các bạn trẻ có cái nhìn khách quan hơn về du học. Người ta nói chẳng có con đường thành công nào là dễ cả chỉ là mọi người nhìn nhận nó, đánh giá nó ra sao. Đã có lúc mình cảm thấy nản lắm mình cũng muốn từ bỏ nhưng mình lại nghĩ tại sao mình không cố gắng hơn bởi khi mình từ bỏ đó đã là một thất bại. Tới giờ nhờ sự giúp đỡ của thầy cô bạn bè của đồng nghiệp mình đã mạnh mẽ hơn cố gắng nhiều hơn. Tuổi trẻ mà không có trải nghiệm làm sao có thể trưởng thành đây. Hi vọng rằng sau bài chia sẻ của mình mọi người sẽ có cái nhìn tốt hơn về du học đừng cảm thấy nó đáng sợ nó thực sự dễ dàng nếu như bạn không từ bỏ. Những năm tháng thanh xuân của mình gắn liền với đất nước Đài Loan gắn liền với trường Triều Dương, và đặc biệt là gắn liền với Khoa Marketing. Mong rằng những chia sẻ bên trên có ích cho bạn khi bạn băn khoăn không biết nên chọn trường học nào, ngành gì. Tạm biệt!

*Chia sẻ của cô sinh viên năm thứ tư trường đại học **Triều Dương** và những kỷ niệm của mình qua những bức ảnh dưới hihi!!*

